

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-QLXDCT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

V/v hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung.

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Tờ trình số 108/TTr-BQLDANN ngày 28/12/2022 (kèm theo hồ sơ) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (chủ đầu tư) đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) dự án kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung.

Sau khi xem xét nội dung hồ sơ; trên cơ sở ý kiến tham gia (lần 2) của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 124/SKHĐT-KTNN ngày 07/01/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 189/STNMT-CSĐĐ ngày 10/01/2023, UBND huyện Thiệu Hóa tại Công văn số 42/UBND-NN ngày 06/01/2023, UBND huyện Hà Trung tại Công văn số 60/UBND-NN ngày 07/01/2023 (gửi kèm theo); căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh (tại các Công văn: số 224/UBND-CN ngày 05/01/2023 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; số 6775/UBND-CN ngày 16/5/2022 về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác lập và thẩm định dự án, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trên địa bàn tỉnh) và tình hình thực tế, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Về quy mô đầu tư dự án

Theo nội dung hồ sơ BCNCKT gửi kèm Tờ trình số 108/TTr-BQLDANN ngày 28/12/2022, chủ đầu tư không đề xuất nội dung đầu tư hạng mục tường chắn đất, đường hành lang chân đê phía đồng, rãnh thoát nước qua khu dân cư, tương ứng đoạn K30+100 - K31+100 đê tả sông Chu (do trùng với Kế hoạch Duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2022 đã được thi công xong gia cố bê tông đường hành lang chân đê tả sông Chu, xã Thiệu Phúc, huyện Thiệu Hóa, tương ứng đoạn từ K30 - K31+500 đê tả sông Chu), là chưa phù hợp với nội dung quy mô đầu tư được duyệt tại Nghị quyết số 246/NQ-HĐND ngày 11/7/2022 của HĐND tỉnh.

Theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 7918/SKHĐT-KTNN ngày 16/11/2022 (tham gia ý kiến lần 1), trường hợp có thay đổi nội dung của quyết định chủ trương đầu tư thì phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Điều 34 của Luật Đầu tư công năm 2019.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Công văn số 224/UBND-CN ngày 05/01/2023, số 6775/UBND-CN ngày 16/5/2022; đề nghị chủ đầu tư báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên.

2. Về các vị trí bãi đúc cấu kiện, bãi đổ thải, bãi trữ đất đào còn thừa; việc sử dụng đất đào còn thừa của dự án

- Các biên bản làm việc (được gửi kèm theo hồ sơ) về các vị trí bãi đúc cấu kiện, bãi đổ thải, bãi trữ đất đào còn thừa: Hiện chỉ có thành phần tham gia gồm: chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, UBND các xã, thị trấn. Để đảm bảo tính pháp lý, đề nghị bổ sung thành phần là UBND các huyện thuộc vùng dự án; đồng thời phải thể hiện nội dung đối chiếu sự phù hợp của các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Riêng vị trí bãi đổ thải đối với đoạn đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung, đề nghị chủ đầu tư nghiên cứu, thực hiện theo ý kiến của UBND huyện Hà Trung tại Công văn số 60/UBND-NN ngày 07/01/2023, đồng thời phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hà Trung về việc đổ thải vào vị trí nêu trên.

- Về khối lượng đất đào còn thừa:

+ Đối với các đoạn thuộc tuyến đê tả, hữu sông Chu: Hồ sơ dự án chỉ có các văn bản đề nghị của UBND các xã, thị trấn được sử dụng làm vật liệu dự trữ cho công tác phòng chống lụt bão. Đề nghị bổ sung ý kiến thống nhất, xác nhận bằng văn bản của UBND huyện Thiệu Hóa về nội dung vị trí tập kết, diện tích, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

+ Đối với các đoạn thuộc tuyến đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung: Theo hồ sơ dự án, đất đào còn thừa (đất cấp 2) tư vấn thiết kế đề nghị vận chuyển ra bãi đổ thải là chưa phù hợp với nhu cầu thực tế hiện nay. Để tránh lãng phí tài nguyên, bên cạnh việc đảm bảo mục tiêu đầu tư đồng thời phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; đề nghị chủ đầu tư tham vấn ý kiến của UBND huyện Hà Trung về nhu cầu sử dụng khối lượng đất thừa nêu trên (nếu có) và có ý kiến xác nhận bằng văn bản của UBND huyện Hà Trung (trong đó có nội dung vị trí tập kết, diện tích, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương).

Từ các nội dung nêu trên, Sở Nông nghiệp và PTNT xét thấy chưa đủ cơ sở để thực hiện thẩm định. Đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo rà soát, bổ sung các nội

dung công việc như đã nêu; đồng thời nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo ý kiến của các ngành, đơn vị tại các văn bản nêu trên.

(Văn bản tham gia ý kiến lần 1 của các ngành, đơn vị đã được Sở Nông nghiệp và PTNT gửi đến chủ đầu tư kèm theo Công văn số 5115/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 22/11/2022).

Đề nghị chủ đầu tư nhận lại hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án kè chống sạt lở bờ tả, hữu sông Chu khu vực cầu Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa và đê tả sông Lèn, huyện Hà Trung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để bổ sung, hoàn thiện theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Lưu: VT, QLXDCT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hoài Nam